

CẢI TIẾN MỨC THU HỘI PHÍ NHẪM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC HỘI

*Dương Thị Diễm - Chủ tịch Hội LHPN
xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn*

***Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!
Kính thưa các vị đại biểu***

Thay mặt gần 700 cán bộ, hội viên phụ nữ xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, tôi xin báo cáo kết quả thí điểm việc thực hiện tăng mức thu hội phí. Lời đầu tiên cho phép tôi xin kính chúc các vị đại biểu khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Cao Tân là xã vùng sâu của huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn với dân số 3.700 người, gồm 4 dân tộc anh em Tày, Dao, Mông, Kinh cùng chung sống. Xã có 16 chi Hội phụ nữ với 665 hội viên. Ngân sách hoạt động hàng năm của Hội chỉ được cấp 4 triệu đồng; nguồn thu hội phí hàng năm rất hạn chế, tỷ lệ trích nộp để lại cấp cơ sở chưa đủ để chi khen thưởng hàng năm. Vì vậy, kinh phí hoạt động của xã rất khó khăn, không đáp ứng việc triển khai các nhiệm vụ. Đội ngũ Ban chấp hành và các chi Hội trưởng hoạt động không có phụ cấp trách nhiệm nên cũng ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai, thực hiện phong trào và các hoạt động công tác Hội ở xã.

Năm 2008, nhận được văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện về việc thực hiện thí điểm thu mức đóng hội phí cao hơn so với Điều lệ Hội quy định, Ban Thường vụ Hội LHPN xã nhận thức rằng: sẽ là một thách thức lớn đối với một xã miền núi, còn nhiều hộ gia đình nghèo và khó khăn như Cao Tân (tỷ lệ hộ nghèo 52,3%); nhưng nếu thực hiện thành công sẽ là một giải pháp để tạo nguồn cho các hoạt động của Hội. Vấn đề là làm thế nào để hội viên, phụ nữ hiểu và đồng tình, thực hiện chủ trương này? Làm thế nào để tránh tình trạng vì tăng thu hội phí mà hội viên sẽ không tham gia tổ chức Hội và sinh hoạt Hội nữa?

Chúng tôi suy nghĩ, vai trò của đội ngũ Ban Chấp hành, các Chi/Tổ trưởng rất quan trọng, phải thống nhất trong tư tưởng của cán bộ Hội thì triển khai các hoạt động mới hiệu quả được. Do đó, chúng tôi đã tổ chức họp Ban chấp hành mở rộng để bàn bạc, trao đổi. Tại cuộc họp, rất nhiều ý kiến tham gia, nhiều ý kiến đồng tình với mức thu tăng hội phí để có thêm nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động; nhưng cũng nhiều ý kiến rất băn khoăn vì đời sống của hội viên phụ nữ trong xã còn nghèo, có nhiều gia đình hội viên còn rất vất vả phải kiếm ăn từng ngày, nhất là đối với hội viên phụ nữ là người dân tộc Mông, Dao lấy tiền đâu mà đóng thêm hội phí... Tuy còn băn khoăn, trăn trở nhiều, nhưng thực hiện chỉ đạo của Hội cấp trên, hơn nữa nếu thu được hội phí tăng thêm sẽ có thêm nguồn kinh phí cho hoạt động Hội, cho phong trào phụ nữ, vì vậy chúng tôi thống nhất cho rằng phải bắt tay vào làm thì mới biết khó khăn ở đâu để rút kinh nghiệm.

Ban Thường vụ Hội LHPN xã xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện thí điểm tại 2 chi Hội (Bản Pjao và Cốc Lải) theo các bước: Bước 1. Phổ

biến chủ trương về tăng mức thu hội phí cùng với giải thích, vận động, nói rõ lý do, ý nghĩa, mục đích của tăng mức thu hội phí. Bước 2. Phân nhóm hội viên theo mức độ ủng hộ chủ trương, xác định nội dung vận động phù hợp theo từng nhóm đối tượng và lấy kiến hội viên về việc nâng mức thu hội phí. Bước 3. Thành lập bộ máy quản lý hội phí thu tăng và xây dựng cơ chế, cách thức thu, chi hợp lý để bàn bạc dân chủ, công khai trong cán bộ, hội viên. Bước 4. Tổ chức thu, chi và quản lý, báo cáo định kỳ. Bước 5. Đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm sau một năm thực hiện để có cơ sở nhân diện rộng.

Về mức hội phí và hình thức thu, thống nhất định mức thu từ 1.000 đồng/người/tháng. Hình thức thu linh hoạt bằng tiền mặt hoặc sản phẩm nông nghiệp. Vì là một xã sản xuất nông nghiệp thuần túy, nếu thu hội phí và xây dựng quỹ Hội bằng tiền mặt của hội viên sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là các hội viên phụ nữ người dân tộc. Các Chi Hội đứng ra tổ chức cho chị em, nhất là hội viên, phụ nữ khó khăn đi làm thuê cấy hái; mượn đất cùng nhau tham gia sản xuất đồ tương, sau đó đem bán, số tiền thu được chia đều lại cho những người tham gia, các chị em sử dụng số tiền này để nộp hội phí và đóng góp quỹ Hội theo quy định; những người không tham gia sản xuất sẽ sử dụng tiền tự tích lũy để đóng.

Về sử dụng Hội phí thu tăng: 100% số thu tăng thêm để lại cơ sở để tổ chức các hoạt động của Hội: mua tài liệu phục vụ sinh hoạt hội viên, sinh hoạt CLB, tổ chức các hoạt động văn nghệ, mít tinh nhân các ngày lễ lớn; giúp đỡ các gia đình hội viên khó khăn phát triển kinh tế gia đình (cho vay không lấy lãi); mua dụng cụ sinh hoạt (6 Chi Hội vùng thấp đã mua một bộ cốc chén, bát đĩa, xoong nồi... để các gia đình hội viên mượn khi có công to việc lớn, không phải mua hoặc đi mượn gom từng nhà như trước); thăm hỏi động viên, giúp đỡ cán bộ, hội viên khi ốm đau, khi gia đình có việc hiếu hỷ; bổ sung nguồn khen thưởng cán bộ, hội viên; chi hỗ trợ thù lao cho cán bộ UV BCH và Chi/Tổ trưởng với mức 40.000 đồng/người/tháng (hiện tại, tỉnh Bắc Kạn chưa có kinh phí hỗ trợ cho cán bộ Chi, Tổ).

Sau một năm thí điểm tại hai Chi Hội, có 90% hội viên nộp hội phí ở mức mới. Mặc dù thời gian đầu triển khai gặp không ít khó khăn như một số cán bộ Hội, đảng viên băn khoăn, không ủng hộ vì thu khác so với quy định của Điều lệ Hội, một số hội viên thắc mắc vì chưa thấy ngay được hiệu quả của việc sử dụng Hội phí thu tăng, một số hội viên tham gia nhiều tổ chức đoàn thể khác nhau nên phải đóng góp nhiều khoản, việc thay đổi thói quen trong đồng bào dân tộc Mông, Dao...; nhưng với bước đi thận trọng, vừa làm vừa nghe, vừa rút kinh nghiệm và với quy định về sử dụng Hội phí thu tăng rõ ràng nên đã được nhiều hội viên đồng tình ủng hộ, dần dần củng cố niềm tin cho BCH tiếp tục nhân rộng ra các Chi trong toàn xã từ năm 2009. Hình thức thu hội phí linh hoạt (về thời gian và sản phẩm thay thế tiền mặt) đã được nhiều hội viên phụ nữ trong xã tham gia, hưởng ứng. Chủ trương thu tăng hội phí so với Điều lệ Hội quy định với sự chỉ đạo, hướng dẫn sát sao của Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn và huyện Pác Nặm đã được cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Đến nay, 16/16 chi Hội phụ nữ đã thực hiện được thu tăng hội phí cao hơn so với mức quy định của Điều lệ Hội. Hàng năm, tỷ lệ hội viên tham gia đóng hội phí với mức 1.000 đồng trở lên bình quân đạt 95%/tổng số hội viên. Tổng số hội phí thu được trong 4 năm qua (năm 2008 đến năm 2011) là 52.852.000đ, trong đó số

tiền thu tăng thêm được tại các chi Hội là 36.996.000đ. Số tiền này được quản lý tại các Chi Hội, do hội viên thống nhất cử bộ máy quản lý và công khai việc sử dụng.

Với số tiền thu được tăng thêm không nhiều, nhưng các cơ sở Hội cũng có thêm một nguồn kinh phí để triển khai thực hiện các hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ trong năm. Từ những hoạt động đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên, số phụ nữ trong độ tuổi tham gia vào tổ chức Hội ngày càng tăng, nâng tỷ lệ hội viên toàn xã Cao Tân lên 92,36%, tăng so với đầu nhiệm kỳ 23,0%. Đối với đội ngũ Ban Chấp hành cơ sở, số tiền hỗ trợ tuy còn ít nhưng phần nào đã động viên tinh thần cho chị em phấn khởi, tích cực tham gia hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ trong xã. Những đơn vị làm tốt công tác này là Chi Hội phụ nữ Bản Pjao, Cốc Lải, Nà Quang.

Kết quả thực hiện thí điểm tại xã chúng tôi, một xã nghèo, vùng sâu, nhiều chị em dân tộc cho thấy, việc tăng mức thu hội phí so với quy định hiện nay là hoàn toàn có thể thực hiện được (tỉnh Bắc Kạn đã triển khai mức thu tăng hội phí được ở 100% xã/phường trong toàn tỉnh). Điều quan trọng nhất là cán bộ Hội phải thông suốt chủ trương; công tác tuyên truyền, giải thích, vận động phải được coi trọng, để cả cán bộ và hội viên phụ nữ hiểu rõ mục đích của việc thu – nộp hội phí; cách thức thu phải phù hợp và nhất là việc sử dụng hội phí phải minh bạch, hiệu quả, chất lượng hoạt động của Hội phải tăng lên và thực sự thiết thực vì quyền lợi của hội viên phụ nữ. Chủ trương này là phù hợp, đáp ứng nhu cầu của hội viên, phụ nữ và cán bộ Hội ở các chi/tổ, góp phần tăng thêm nguồn kinh phí, giúp Hội cơ sở chủ động và tổ chức tốt hơn các phong trào và hoạt động Hội. Nhân đây, chúng tôi có một số đề xuất:

- Đề nghị quy định rõ trong Điều lệ Hội hoặc Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội về mức đóng Hội phí, việc sử dụng Hội phí và tỷ lệ trích nộp.

- Liên quan đến tỷ lệ trích nộp, Hội LHPN xã chúng tôi mong muốn tăng lên khoảng 85 - 90% để lại cấp cơ sở, 10- 15% cho Hội cấp trên.

- Mặc dù Trung ương Hội đã có văn bản hướng dẫn, nhưng đề nghị hàng năm, Trung ương, tỉnh, huyện vẫn có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể cho xã về cách thức thu nộp, đối tượng nộp và đối tượng được miễn giảm để thực hiện thống nhất và có cơ sở trả lời các thắc mắc, kiến nghị của hội viên, phụ nữ khi cần thiết.

Trên đây là một số ý kiến về thực hiện thu tăng hội phí, dù kết quả còn rất khiêm tốn cũng xin được chia sẻ.

Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của các đại biểu.